



๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน  
ในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๘๒/ว ๒๔๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ได้กำหนดให้มีโครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความยั่งยืน สามารถเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สร้างความตระหนักของทุกภาคส่วนให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ลดภาวะทุพโภชนาการ สร้างความเข้มแข็งระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการผลิตพืชผลทางการเกษตร แบบผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อจำหน่ายให้กับโครงการอาหารกลางวันซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่า

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ และดำเนินการ ดังนี้

๑. คัดเลือกโรงเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕ โรงเรียน พร้อมทั้งส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันไม่เกิน ๑ เล่ม (รวมภาคผนวก ไม่เกิน ๕๐ หน้า) และวีดิทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จำนวน ๑ ชุด ความยาวไม่เกิน ๑๒ - ๑๕ นาที ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓

๒. รวบรวมเอกสารผลงานของโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ โรงเรียนละไม่เกิน ๒ เล่ม (รวมภาคผนวกไม่เกินเล่มละ ๕๐ หน้า) และวีดิทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จำนวน ๑ ชุด ความยาวไม่เกิน ๑๒ - ๑๕ นาที ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓

/ ๓. แจ้งรายชื่อ ...

๓. แจ้งรายชื่อและส่งเอกสารของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔  
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘